

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021**

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

#### **I. Đánh giá tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri**

##### **1. Tình hình, nội dung kiến nghị của cử tri**

Tại trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các điểm tiếp xúc ở các xã, thị trấn, các thôn và khu phố.

Qua tiếp xúc, cử tri toàn huyện đã gửi đến HĐND huyện 38 kiến nghị về tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Thường trực HĐND huyện đã chuyển 38 kiến nghị của cử tri (32 kiến nghị mới; 06 kiến nghị từ các kỳ trước) đến UBND huyện theo từng nhóm lĩnh vực, cụ thể như sau: có 05 kiến nghị về công tác quản lý tài nguyên và môi trường; 01 kiến nghị về đền bù giải phóng mặt bằng; 01 kiến nghị về công tác quy hoạch quản lý địa giới hành chính; 18 kiến nghị về đầu tư xây dựng hạ tầng; 04 kiến nghị về vấn đề điện; 04 kiến nghị về công tác quản lý đất đai và 05 kiến nghị về vấn đề thông tin - văn hóa - xã hội.

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền của huyện xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

##### **2. Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri**

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6, UBND huyện đã kịp thời ban hành Văn bản số 1445/UBND- VP, ngày 27/10/2017 về việc tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, trong đó, phân công rõ ràng những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo từng nhóm vấn đề, yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu việc trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai Văn bản này; các